
Skólaráðsfundur        16. febrúar 2022 

 

Mættir: Erna skólastjóri, Þorgerður og Hildur fulltrúar kennara, Anna María og Ingólfur fulltúar 

foreldra, Embla og Viktor fulltrúar nemenda. 

 

Skóladagatal var samþykkt. Ein athugasemd, af hverju 2. janúar væri ekki starfsdagur og 

nemendadagur 11. jan. 

 

Nemendaráð – umræða um málefni þess 

Tillaga að fundur skólaráðs og nemendaráðs sé að hausti. Fara yfir hvað sé framundan. 

Margir meðlimir nemendaráðs voru fjarverandi. 

Helsta sem kom fram var um útisvæði og vellir til að leika á. 

Skólamatur: Samstarfsfundur nemendaráðs og skólamatar fór fram í nóvember. Þar sem kom 

fram tillögur til að stuðla að meiri fjölbreytni á matseðli. 

 

Fundi slitið. 


